



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๕๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๒๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๘ มูลค่าข่าว ๒๗๒,๑๖๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ปฏิบัติการ ผู้ดี เซฟตี้

เพราะการเลือกรับประทานรวมถึงการใส่ใจในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความรู้และปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก ด้วยเหตุนี้ โครงการ “เบทาโกร ซี๊ด เซฟตี้ ไรซ์ 2015 ...เบทาโกรร่วมสร้างสังคมคนรุ่นใหม่ ใส่ใจอาหารปลอดภัย” ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ผู้ดี เซฟตี้ มีสุขัน” จึงได้จัดปฏิบัติการในการส่งต่อเรื่องราวความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารให้กับน้องๆ นักเรียน โดยเลือกเดินทางสู่โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เพื่อนำนิสิต นักศึกษา 24



ให้น้องๆ ได้เริ่มฝึกที่จะใส่ใจความปลอดภัยด้านอาหารตามวัยของเขา เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจากอาหารได้ต่อไปในอนาคต” มีกล่าว

คนในโครงการ นำความรู้ที่สร้างความสุข ไปมอบให้กับนักเรียนจำนวนกว่า 200 คน กิจกรรมดังกล่าว แบ่งหัวข้อการให้ความรู้ เป็นเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร อาทิ การล้างมือ การแต่งกายให้ถูกสุขลักษณะ การเลือกซื้ออาหารที่สะอาดปลอดภัย โดยนิสิต นักศึกษาในโครงการ รวมกลุ่มกัน สร้างสรรค์การให้ความรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจ ทั้งการแสดงบทบาทสมมุติ การใช้เพลงและท่าทางประกอบ รวมถึงการสร้างสรรค์สื่อการสอนที่เข้าใจง่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนเป็นอย่างมาก

มิน-นายปวีร์ ชาลิตยารย ชั้นปี 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่า กลุ่มของเขาได้นำเรื่องอันตรายที่ปลอมปนในอาหาร หรือ Food Hazards ที่อาจจะเกิดขึ้นจากหลากหลายทาง ทั้งอันตรายที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตอันตรายที่เกิดจากสารเคมีที่อยู่ในธรรมชาติ และอันตรายที่เกิดจากวัตถุปลอมปน อันตรายเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ด้วย
“แม้ว่าความรู้ที่เราได้นำมาบอกเล่านี้ อาจจะเพียงส่วนเล็กๆ แต่ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะปลูกฝัง

ด้าน น.ส.ทิพย์ ลิ้มปะพันธ์ ชั้นปี 3 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่นำเสนอเรื่อง Wash Your Hand กล่าวว่า พวกเขาเชื่อว่าถ้าทุกคนหันมาใส่ใจความปลอดภัยด้านอาหารกันมากขึ้น สังคมของเราก็จะเป็นสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ไม่ยาก
ด้านตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม ค.อ.ทิพย์ พุกษา หรือ ต้นหลิว ชั้น ป.6 บอกว่าเรื่องความปลอดภัยของอาหารเป็นเรื่องของทุกคนและเด็กๆ อย่างพวกเราที่ใส่ใจความปลอดภัยของอาหารได้ โดยเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆ อย่างเช่น ล้างมือให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันเชื้อโรค

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ให้ความรู้เรื่องใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม แต่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องอื่น

